

*

Số : 11 - CT/ĐU

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn lao động
trong quý IV/2016 và năm 2017

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác an toàn-vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) được Tập đoàn và các đơn vị quan tâm đầu tư nên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều kiện làm việc, môi trường lao động từng bước được cải thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động hạn chế tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp, các vụ sự cố và số vụ tai nạn lao động làm chết người năm sau đều giảm so với năm trước.

Tuy nhiên, kết quả của công tác an toàn lao động của các năm qua chưa được ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2016, việc thực hiện công tác AT-VSLĐ ở một số đơn vị trong Tập đoàn vẫn còn nhiều hạn chế, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động chưa cao. Tình trạng vi phạm quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn còn xảy ra. 9 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ tai nạn lao động làm 19 người thiệt mạng. Đặc biệt đã xảy ra một số sự cố lớn, tuy không gây chết người nhưng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của đơn vị và Tập đoàn.

Để tăng cường vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo AT-VSLĐ trong quý IV năm 2016 và các năm tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy đảng, giám đốc đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Đảng ủy các công ty con, đơn vị trực thuộc cần ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác an toàn lao động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đồng thời lãnh đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác AT-VSLĐ tại đơn vị. Mục tiêu của công tác AT-VSLĐ là số vụ sự cố, TNLĐ, số người chết do TNLĐ tháng sau, quý sau, năm sau giảm so với tháng trước, quý trước, năm trước.

Lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ từ hồ sơ quản lý kỹ thuật, phương án sản xuất đến tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện. Các qui định này phải được phổ biến đầy đủ đến người lao động để thực hiện và giám sát việc thực hiện. Tăng cường công tác tự kiểm tra, tự cải thiện điều kiện lao động về AT-VSLĐ, thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại;

chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ, điều trị, điều dưỡng đối với người lao động theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự chủ an toàn cho người lao động; đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng kiểm soát sản xuất, huấn luyện an toàn lao động bằng nhiều hình thức để người lao động hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật lao động, các quy trình, quy qui phạm kỹ thuật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn đi lại, làm việc (đặc biệt trong hầm lò). Đồng thời phải chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng công tác kèm cặp tay nghề cho công nhân; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy sản xuất, cán bộ giám sát an toàn để các biện pháp kỹ thuật an toàn lập ra đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện sản xuất tại đơn vị; huấn luyện cho người lao động, cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát an toàn, cán bộ chỉ huy sản xuất kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn ở khu vực sản xuất được giao quản lý để chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp trước khi tổ chức thực hiện công việc.

Trường Cao đẳng nghề TKV tập trung đào tạo tay nghề cho công nhân gắn với đào tạo kỹ năng kiểm soát AT-VSLĐ trong sản xuất và các kỹ năng thoát hiểm, tự bảo vệ mình trong các dự báo tình huống sự cố có thể xảy ra.

3. Cơ quan điều hành Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đẩy mạnh thực hiện các quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương trong thực hiện AT-VSLĐ. Tổ chức học tập và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ đến người lao động và các cơ sở sản xuất nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về các nguy cơ có thể gây ra sự cố, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Biểu dương các điển hình thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ phòng chống cháy nổ; xử lý nghiêm các vi phạm về AT-VSLĐ. Tăng cường quản lý, từng bước đẩy lùi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các đơn vị và trong Tập đoàn.

4. Giám đốc đơn vị chỉ đạo rà soát, đề ra các biện pháp an toàn để ngăn ngừa những nguy cơ, khắc phục các tồn tại, thực hiện các kiến nghị đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra. Kiên quyết không để xảy ra sự cố tai nạn mang tính lặp lại hoặc để những thiếu sót, tồn tại lặp đi lặp lại nhiều lần ở đơn vị do không có biện pháp khắc phục hiệu quả. Các đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra an toàn lao động của cán bộ từ lãnh đạo công ty đến các phòng ban chuyên môn, phân xưởng. Xây dựng ngay quy định của đơn vị về xử lý trách nhiệm quản lý trong công tác AT-VSLĐ của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định xử lý trách nhiệm quản lý trong công tác AT-VSLĐ ban hành kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-TKV ngày 03/9/2014 của HĐQT Tập đoàn và các chỉ đạo của Tập đoàn về công tác AT-VSLĐ tại đơn vị.

5. Tất cả các vụ tai nạn lao động, sự cố đều phải được điều tra làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm những người có lỗi và có hình thức xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật, của đơn vị và Tập đoàn. Đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục tránh để tai nạn, sự cố tái diễn.

6. Cơ quan điều hành Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác AT-VS LĐ trong 9 tháng đầu năm, chỉ ra những mặt tích cực, những hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp chỉ đạo đảm bảo AT-VSLĐ trong quý IV/2016 và năm 2017. Tổng giám đốc chỉ đạo Ban AT và Ban TCNS tham mưu thực hiện nghiêm Qui định xử lý trách nhiệm quản lý trong công tác AT-VSLĐ ban hành kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-TKV ngày 03/9/2014 của HĐQT Tập đoàn đối với lãnh đạo các đơn vị để xảy ra nhiều vụ TNLĐ, sự cố nghiêm trọng mà có nguyên nhân do công tác quản lý.

Công đoàn TKV và Đoàn TNCS HCM TQN lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn TN trong Tập đoàn phát động phong trào thực hiện AT-VSLĐ, tổ chức ký kết với chuyên môn các chương trình hoạt động nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác AT-VSLĐ của đơn vị.

Trung tâm Cấp cứu mỏ, Trung tâm An toàn mỏ (Viện KH-CN mỏ) theo chức năng được Tập đoàn giao, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, kiến nghị đơn vị và Tập đoàn chấn chỉnh, xử lý ngay các biểu hiện vi phạm.

7. Giao cho Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV, Đoàn Thanh TNCS HCM TQN, đảng ủy các công ty con, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn theo dõi, chỉ đạo thực hiện, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy./. *Mười*

Nơi nhận

- Đảng ủy Khối DNTW (thay b/c)
- Các đ/c UV BCH, UV UBKT (ecopy)
- HĐQT, TGD, Phó TGD, KTTTr (ecopy)
- Đảng ủy TQN, Công đoàn TKV (ecopy p/h)
- Đoàn TQN, Đoàn CQ TKV (ecopy)
- Đảng ủy các Công ty con, đơn vị trực thuộc (ecopy).
- Các Ban, Văn phòng của Tập đoàn (ecopy)
- Các Ban XDD
- Lưu VP

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Minh Chuẩn